



คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๑๐๗๒ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประจำส่วน และศูนย์ป่าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๑๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ และคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๕๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ และอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๒ (๒) จึงแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำส่วน และศูนย์ป่าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายคำสั่งนี้

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทุกกรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการแลกเปลี่ยนและการลงโทษผู้ทำงาน ภายในวงเงิน ที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายภูษิต พรหมมาณพ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ

แบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๑๐๓๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปฏิบัติหน้าที่	หมายเหตุ
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)			
๑	นางสาวฉัฐรุจา แคลนกระโทก ส่วนอำนวยการ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
๒	นางชฎานันท์ ภาวารี	พนักงานธุรการ ส ๔	เจ้าหน้าที่	
๓	นายกิตติภัทร จิตโรสง ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	เจ้าพนักงานพัสดุ (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๔	นายอนุกานต์ กาญจนเกียรติศักดิ์ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่	
๕	นางนงนภัส ขำคมเขตร์ ส่วนจัดการป่าชุมชน	เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๖	นางสาวปรานอม คชน่วม ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	พนักงานพิทักษ์ป่า (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๗	นางธนภร ฤาชา ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.๓ (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๘	นางสาวอินทรีรา หาญวระ ศูนย์ป่าไม้ นครราชสีมา	เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๙	นายดอน หงษ์เหิน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
๑๐	นายยุทธนา หักทะเล	เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.๓ (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๑๑	นางจิรวรรณ คำสูงเนิน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์	เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.๓ (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๑๒	นายชาญวิทย์ สิริการ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
๑๓	นางสาวดรุณี ลุนยา ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์	นักวิชาการเผยแพร่ (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๑๔	นายอภิรัตน์ พิรุฬห์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
๑๕	นายฉัฐพงษ์ พิทธิประดิษฐ์ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ	พนักงานธุรการ ส ๔	เจ้าหน้าที่	
๑๖	นายอนา อนาวีโล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
๑๗	นางสาวปรานิต เรืองศรี	พนักงานธุรการ ส ๔	เจ้าหน้าที่	